

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ...

(Tiếp theo trang 1)

đã gửi lời chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động, các y bác sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Qua đó gửi gắm niềm tin về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng ngành y tế thành phố ngày càng phát triển, đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình phát triển nhanh, bền vững.

* Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y tế; điểm lại những kết quả nổi bật của Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua. Với nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, năm 2024 Bệnh viện được bầu là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua của các bệnh viện tuyến tỉnh. Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện có 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở Y tế.

Phát động phong trào thi đua năm 2025, Bệnh viện phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chuyên môn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi

mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu chất thải nhựa; tiếp tục là thành phố ngày càng phát triển, đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức kỷ niệm kết thi đua năm 2025; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

* Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình ngày càng phát triển, góp phần cùng các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, xây dựng bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thành công bệnh án điện tử, đăng ký khám bệnh từ xa... giúp bệnh nhân

được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện. Với mục tiêu "Lấy người bệnh làm trung tâm"; "Trao chất lượng - nhận niềm tin", Bệnh viện đang tập trung phát triển bệnh viện theo hướng "chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên sâu, trên nền tảng y được học cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc".

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã ôn lại truyền thống 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp này, Bệnh viện phát động phong trào thi đua năm 2025; 3 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều cá nhân có thành tích tiêu biểu được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện. Với mục tiêu "Lấy người bệnh làm trung tâm"; "Trao chất lượng - nhận niềm tin", Bệnh viện đang tập trung phát triển bệnh viện theo hướng "chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên sâu, trên nền tảng y được học cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc".

Thời gian tới, ngành y tế huyện Vũ Thư tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, 63 tập thể, cá nhân ngành y tế huyện có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2024 và đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

* Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe thư của Bác Hồ gửi ngành y tế và ôn lại những truyền thống của ngành y tế huyện Hưng Hà trong những năm qua.

Khi mới thành lập, ngành y tế huyện Hưng Hà chỉ có Bệnh xá Hưng Nhân và các trạm y tế hộ sinh ở các xã, thị trấn; toàn huyện chỉ có 1 bác sĩ, còn lại là y sĩ và y tá tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến năm 1966, Bệnh xá Hưng Nhân được xây dựng thành Bệnh viện Hưng Nhân với 60 giường bệnh. Năm 1967, Bệnh xá Duyên Hà được thành lập với 30 giường bệnh. Năm 1969, huyện Hưng Hà được thành lập,

hệ thống y tế trong huyện được củng cố và mở rộng...

Năm 2024, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và khám chữa bệnh cho 326.185 lượt người, trong đó có 27.245 ca điều trị nội trú. Mỗi năm có 25 - 30 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh đạt hiệu quả. Ngoài ra, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh như máy cộng hưởng từ, máy nội soi tiêu hóa, máy siêu âm màu, máy đo điện não, điện tim... đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Thời gian tới, ngành y tế huyện Hưng Hà tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu, tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến để đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Phấn đấu đến năm 2030, 100% người dân được theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ điện tử; năm 2025 hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Nhân dịp này, 16 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được UBND huyện khen thưởng.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Vì lợi ích của đoàn viên, người lao động



Hiện nay, 100% người lao động Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đô Lương) là đoàn viên công đoàn.

Nhận thức rõ việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

LĐLĐ huyện Đông Hưng có gần 200 CĐCS với hơn 16.200 đoàn viên. Bà Đinh Thị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Ngày từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS nắm bắt

tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người lao động. Cùng với triển khai hướng dẫn các CĐCS khởi doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết đình công, ngừng việc tập thể hoặc đình công tự phát, LĐLĐ huyện còn chỉ đạo các CĐCS tích cực tham gia đàm phán cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động trong quá trình xây dựng tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người lao động. Cùng với triển khai hướng dẫn các CĐCS khởi doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết đình công, ngừng việc tập thể hoặc đình công tự phát, LĐLĐ huyện còn chỉ đạo các CĐCS tích cực tham gia đàm phán cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động trong quá trình xây dựng

thể còn hiệu lực, tạo điều kiện để người lao động được hưởng lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.

Các hoạt động từ thiện, các chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện như: trao tặng gần 850 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Ất Ty 2025, hỗ trợ xây dựng nhà ở với "Mái ấm công đoàn"... Năm 2024, từ quỹ "Mái ấm công đoàn", trên địa bàn huyện Đông Hưng có 4 căn nhà được xây mới với tổng kinh phí 200 triệu đồng, có ý nghĩa lớn đối với các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở,

góp phần đem lại niềm vui, tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Chị Nguyễn Thị The, thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân - đoàn viên công đoàn Công ty Xuất nhập khẩu Nguyễn Văn Tâm sự: Tôi rất phấn khởi khi được nhận hỗ trợ từ quỹ "Mái ấm công đoàn". Với số tiền đó và sự hỗ trợ của người thân, tôi đã xây mới căn nhà 1 tầng có diện tích 35m². Từ nay tôi không phải đi ở nhờ nữa.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn được LĐLĐ huyện Đông Hưng triển khai tích cực với tổng số đoàn viên được kết nạp trong năm 2024 gần 1.880 người. Đến nay, các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện có 100% cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn; 29/48 doanh nghiệp có trên 90% người lao động là đoàn viên công đoàn, trong đó 20/48 doanh nghiệp có 100% người lao động là đoàn viên công đoàn. Là một trong những đơn vị có 100% người lao động là đoàn viên công đoàn, từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đô Lương) luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công đoàn viên được tham quan trọng của tổ chức công đoàn cũng như quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Công ty hiện đang tạo việc làm cho 2.800 lao động với thu nhập trung bình 9,7 triệu đồng/người/tháng. Bà Phạm Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Công

đoàn Công ty thực hiện đổi mới phương pháp vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn theo hướng linh hoạt, chủ động, đơn giản về thủ tục; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, tổng hợp, phân tích các kiến nghị, trên cơ sở đó đề xuất người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, từ đó góp phần ngăn ngừa, không để bức xúc, không để xảy ra tranh chấp lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi ốm đau... Chính vì thế, 100% người lao động của Công ty sau khi kết thúc thời gian thử việc đều xin gia nhập tổ chức công đoàn. Năm 2024, Công đoàn Công ty kết nạp mới hơn 540 đoàn viên.

Bà Đinh Thị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hưng cho biết thêm: Năm 2025, LĐLĐ huyện tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện chương trình "Mái ấm công đoàn" và tích cực tham gia chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Đồng thời, các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030; tăng cường các giải pháp thu đoàn phí, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

MINH HƯƠNG

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ...

(Tiếp theo trang 1)

thiếu niên, nhi đồng đang học tập. Hàng năm có trên 95% liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp huyện, nhiều liên đội đạt thành tích xuất sắc được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tuyên dương, khen thưởng.

Tại Đại hội, Hội đồng Đội huyện Quỳnh Phụ đã tuyên dương và trao tặng danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cho 135 đội viên, thiếu niên, nhi đồng có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đội; đồng thời, trao tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

HƯNG HÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/2, huyện Hưng Hà tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 nhà đầu tư tại cụm công nghiệp Hưng Nhân (thị trấn Hưng Nhân) gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí Thành Đạt (Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí Thành Đạt) và nhà máy chế biến thực phẩm (Công ty Cổ phần Kim Minh Hòa Food).

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí Thành Đạt chuyên sản xuất tủ, bàn ghế, giá, kệ các loại và sản xuất xe đẩy có công suất thiết kế gồm: kệ siêu thị 30.000 bộ/năm; giá, kệ nhà kho 5.000 bộ/năm; tủ, bàn ghế 14.000 bộ/năm; xe đẩy mạ điện 15.000 chiếc/năm... với tổng diện tích sử dụng 11.110m², tổng vốn đầu tư 96,5 tỷ đồng. Dự án nhà máy chế biến thực phẩm chuyên chế biến chân gà, cánh gà, thịt xay, thịt miếng ăn liền đóng gói có công suất thiết kế gồm: chân gà đóng gói 7.800.624 gói/năm; thịt miếng ăn liền 3.900.000 gói/năm; cánh gà đóng gói nhỏ 9.750.000 gói/năm, thịt xay đóng gói 4.875.000 gói/năm với diện tích sử dụng 9.125m²; tổng vốn đầu tư 142 tỷ đồng. Cả 2 dự án dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hưng Hà chúc mừng các nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng sớm đưa dự án vào hoạt động. Huyện cam kết luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn để các nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần cùng huyện phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.

THANH THUY

6 DỰ ÁN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)



Nhà máy sản xuất máy móc, thiết bị làm vườn của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam đang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động.

TNHH Greenworks Việt Nam, Công ty TNHH Công tế Nam Tài Thái Bình, Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình, Công ty TNHH Jinyang Electronics Vina, Công ty TNHH Cơ khí ô tô An Thái. Các dự án bước đầu thu hút và giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho gần 5.000 lao động. Hiện có 7 dự án đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đi vào hoạt động gồm các nhà máy Longstar lighting, Pegavision, Keystone, Goodway, Scangsol, Winsun và HiteJinro. Các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, nhà đầu tư cũng chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng khởi công xây dựng nhà máy sản xuất.

Toàn tỉnh gieo trồng trên 12.320ha cây màu xuân

Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 12.320ha cây màu xuân, đạt trên 82% kế hoạch, tăng trên 6,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tập trung chủ yếu với các loại cây màu như đỗ các loại, dưa bí, ngô, đỗ lạc... Các loại cây màu đang sinh trưởng tốt nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và sự chăm sóc chu đáo của bà con nông dân. Bên cạnh đó, bà con nông dân tập trung thu hoạch 470ha cây màu xuân, với các loại rau như bắp cải, su hào, xà lách, hành lá, ngô, khoai tây... cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ trồng và thu hoạch cây màu không chỉ bảo đảm nguồn cung thực phẩm mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng, phòng, trừ sâu bệnh và có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hiệu quả nhằm mang lại mùa vụ bội thu.

MINH NGUYỆT

4 bước cần làm ngay để lấy lại tiền sau khi chuyển nhầm tài khoản

Việc chuyển tiền bị nhầm số tài khoản người nhận là điều không hiếm gặp. Thông thường, ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm tài khoản, người gửi liền gọi điện cho ngân hàng để yêu cầu hủy giao dịch. Tuy nhiên, điều này là không thể.

Lý do được một nhân viên ngân hàng chia sẻ: "Nếu ngân hàng hủy giao dịch theo yêu cầu của khách, sẽ có người lợi dụng việc này để thực hiện lừa đảo. Chẳng hạn, kẻ gian chụp màn hình chuyển khoản thành công gửi cho người bán hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng hủy giao dịch. Để hạn chế sự cố này, khi thực hiện giao dịch, người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin về số tài khoản, họ và tên người thụ hưởng trước khi nhấn nút "Chuyển tiền". Tuy nhiên, nếu chẳng may chuyển tiền nhầm vào tài khoản



Ảnh minh họa

của người khác, người gửi cần bình tĩnh bởi vẫn có cách lấy lại được tiền.

Theo hướng dẫn của Ngân hàng VPBank, để nhanh chóng lấy lại số tiền của mình, người chuyển tiền cần tuân thủ quy trình xử lý của ngân hàng. Trường hợp chuyển khoản

nhầm cùng ngân hàng, cần thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Đến một chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất mà khách hàng đang sử dụng để được nhân viên hỗ trợ xử lý việc chuyển khoản nhầm. Điều này giúp đảm bảo quy trình được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

Bước 2: Tại quầy, khách hàng cần xuất trình căn cước công dân và cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch, bao gồm số tài khoản của khách hàng (người chuyển tiền) và số tài khoản người nhận, thời gian thực hiện giao dịch, số tiền đã chuyển nhầm. Các thông tin này sẽ giúp ngân hàng xác định rõ ràng tình huống và tìm hướng xử lý phù hợp.

Bước 3: Ngân hàng sẽ liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm, yêu cầu hoàn tiền và thực hiện việc sao kê, xác minh giao dịch để có bằng chứng pháp lý cho việc thu hồi tiền. Các bước này nhằm đảm bảo tính chính xác và tăng cường hội lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Bước 4: Nếu chủ tài khoản nhận nhầm đồng ý, họ sẽ tự chuyển lại tiền hoặc yêu cầu ngân hàng hỗ trợ thu hồi và hoàn

trả cho người chuyển nhầm. Trường hợp người nhận không đồng ý hoàn trả, người chuyển nhầm cần tiến hành các bước pháp lý như khởi kiện để đòi lại số tiền.

Trường hợp chuyển khoản nhầm khác ngân hàng, người chuyển nhầm cũng phải thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Giữ lại hình ảnh hóa đơn và tất cả tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhầm, gồm biên lai, thông báo giao dịch, hình ảnh chụp màn hình... để làm bằng chứng cần thiết.

Bước 2: Tới chi nhánh ngân hàng mà người chuyển đã dùng để thực hiện giao dịch và yêu cầu hỗ trợ xử lý. Cung cấp các thông tin cần thiết, như số tài khoản, thời gian và số tiền chuyển nhầm... để ngân hàng xác minh và tiếp nhận yêu cầu.

Bước 3: Ngân hàng sẽ tiến hành xác minh thông tin giao dịch và liên hệ với ngân hàng thụ hưởng (ngân hàng mà tài khoản nhận thuộc về) để phối hợp giải quyết. Các bước này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hồi số tiền chuyển nhầm.

Bước 4: Ngân hàng thụ hưởng sẽ liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm và xác minh khoản nhận nhầm và xác minh giao dịch để làm cơ sở pháp lý cho việc hoàn trả tiền.

Họ sẽ đề nghị chủ tài khoản nhận nhầm trả lại số tiền nếu: (1) Nếu người nhận đồng ý hoàn trả, họ có thể tự chuyển khoản lại số tiền hoặc yêu cầu ngân hàng hỗ trợ thu hồi và hoàn trả cho bạn. (2) Nếu người nhận từ chối trả lại, người chuyển nhầm có thể thực hiện các bước pháp lý để khởi kiện.

Không trả lại tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý hình sự nếu người nhận tiền nhầm không tự nguyện hoàn trả, người gửi nhầm cần thực hiện các biện pháp pháp lý để đòi lại tiền.

Trước hết, người gửi nên gửi đơn yêu cầu ngân hàng cung cấp các bằng chứng pháp lý liên quan đến giao dịch, như sao kê hoặc thông tin liên hệ của người nhận nhầm.

Sau đó, liên hệ cơ quan chức năng để khởi kiện và yêu cầu người nhận nhầm hoàn trả tiền. Quy trình pháp lý này có thể phức tạp và mất nhiều thời gian,

vi vậy cần chuẩn bị tinh thần và các tài liệu liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người được chuyển tiền nhầm phải có nghĩa vụ hoàn trả theo quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự, Điều 4, Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Theo đó, việc không trả lại tiền do chủ sở hữu chuyển nhầm là hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 - 5 triệu đồng và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Thậm chí, người nhận cố tình không trả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 176 Bộ luật Hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Cụ thể, với số tiền từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng, người chiếm giữ có thể bị phạt từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu phạm tội chiếm giữ tài sản từ 200 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

(theo vietnamnet.vn)